

Số: 21 /BC-UBND

Hàng Trông, ngày 23 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện công tác phát triển KTXH - ANQP Quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2017:

1. Công tác kinh tế:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt: 4.734.000.000đ/19.359.000.000đ = 24% KH được giao. Thu thuế ngoài quốc doanh: 2.623.000.000đ/10.926.000.000đ = 24% KH được giao.

- Chi ngân sách: 1.398.000.000đ/7.378.000.000đ = 19% KH năm 2018.

- Triển khai thu quỹ Vi Trường Sa thân yêu năm 2018 đạt: 60.875.000đ;

Việc thu, chi đảm bảo được thực hiện đúng Luật ngân sách và các qui định về nguyên tắc tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Công tác quản lý đất đai – TTXD - Đô thị:

a. Công tác đô thị:

- Công tác VSMT nói chung và tổng vệ sinh chiều thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần được duy trì và thực hiện có kết quả. Đặc biệt là công tác giao ban kiểm tra chéo các KDC. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác ra quân giải quyết TTĐT-TTATGT-VSMT trên địa bàn phường. Do vậy tình hình VSMT trên địa bàn có chuyển biến tốt, một số điểm tồn tại về VSMT đã được khắc phục như công Việt Đức, dốc Bảo Khánh... Tình trạng vứt rác phế thải không đúng nơi quy định giảm.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án công trình xây dựng quận khảo sát mặt hè bị bong tróc trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường để đưa vào kế hoạch duy tu của quận. Phối hợp cùng Ban quản lý phố cổ trong công tác triển khai chỉnh trang mặt đứng, mặt tiền tuyến phố Hàng Trông, Nhà Thờ. Gửi văn bản đề xuất UBND quận kiến nghị Sở GTVT cấm biển cấm đỗ ô tô trên tuyến phố Âu Triệu để đảm bảo TTATGT trên tuyến phố.

- Trong quý I/2017 đã kiểm tra, xử lý 76 vụ vi phạm TTĐT-TTATGT-VSMT = 59.900.000đ.

- Phối hợp với công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội trong việc chặt hạ cây chết tại vỉa hè trước cửa 37 Tràng Thi. Tiến hành rà soát cây chết đã chặt hạ nhưng chưa được trồng thay thế gửi UBND quận để có kế hoạch trồng cây thay thế.

- Phối hợp với Xí nghiệp thoát nước số 1 rà soát hệ thống thoát nước trên địa bàn phường để đảm bảo việc thoát nước trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, thay thế các nắp ga tại 38 Âu Triệu, tấm đan hỏng tại 31 Nhà Chung.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch 159/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc "*Tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận*", UBND phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện phục vụ không gian đi bộ

b. Công tác địa chính:

Tổ chức điều tra khảo sát nhà chung cư cũ hư hỏng, tập thể đông hộ của 6 biển số nhà với 63 phiếu điều tra. Kiểm tra vị trí nhà của 22 tờ khai thuế đất phi nông nghiệp hàng năm. Kiểm tra xác minh 01 đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 10 Nhà Chung. Phối hợp cùng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại 50 Hàng Trống.

c. Công tác quản lý trật tự xây dựng:

- Công tác quản lý TTXD tiếp tục được quan tâm, duy trì công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, không để phát sinh tình trạng xây dựng sai phép và không phép. Trong quý I đã tiếp nhận 04 hồ sơ thông báo khởi công xây dựng.

3. Công tác quản lý Nhà nước về Văn hoá - Xã hội:

- Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố của quận và của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan; 3 tháng đầu năm đã trang trí 05 panô, 44 banner, 12 áp phích tuyên truyền trong các dịp mừng Đảng, mừng Xuân, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*" tiếp tục được thực hiện mà trọng tâm là vận động nhân dân trên địa bàn phường đăng ký thi đua và phấn đấu đạt các danh hiệu "*tổ dân phố văn hóa*", "*gia đình văn hoá*". Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân phường, được đồng đạo cán bộ, nhân dân tham dự, tạo sự đoàn kết, phấn khởi, nâng cao

đời sống tinh thần của nhân dân. Phối hợp cùng bộ phận đô thị phường tổ chức lễ hưởng ứng tết trồng cây năm 2018.

- *Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá* được chủ trọng, thường xuyên rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chủ động phối hợp kiểm tra các đơn vị kinh doanh cà phê, biểu diễn ca nhạc. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND Quận về thực hiện luật quảng cáo. Kiểm tra tháo dỡ 67 banner quảng cáo âm nhạc trái phép.

- *Công tác quản lý nhà nước về di tích, tôn giáo*: Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hoá các di tích. Cùng cố kiện toàn tiêu ban Quản lý di tích, tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động tín ngưỡng, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn. Đã yêu cầu các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tiến hành đăng ký lịch hoạt động năm 2018.

- *Công tác thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc người có công*: Công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các đối tượng chính sách, đối tượng Xã hội được thực hiện thường xuyên nhất là trong các dịp lễ Tết, các ngày kỷ niệm. Trong dịp Tết Mậu Tuất phường đã tổ chức viếng bia Liệt sỹ, - Công tác phục vụ các đối tượng chính sách, người có công và đối tượng xã hội đã được UBND phường quan tâm chỉ đạo. Bộ phận LĐTB&XH đã chuyển quà của Chủ tịch nước, UBND thành phố, UBND Quận và Phường, Cụ thể:

+ Chi trả kịp thời chu đáo chế độ chính sách, quà của Trung ương, Thành phố, quận đến các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội, người có công trên địa bàn phường với tổng số tiền là 139.600.000đ.

+ Phường đã trích từ các quỹ "đền ơn đáp nghĩa", quỹ "bảo trợ trẻ em" và quỹ vì người nghèo của phường tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên 42 đối tượng là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em trị giá 17.600.000đ và tặng quà chúc thọ cho 166 cụ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95, 100 và trên 100 tuổi với trị giá 84.500.000đ. Hội chữ thập đỏ phường đã tặng quà 8 trường hợp khó khăn trị giá 2.400.000đ

- *Công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em* luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Tham gia hoạt động truyền thông, sàng lọc về vệ sinh thân thể, tim bẩm sinh, chỉ số phát triển khiếm thính tại các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn.

- *Công tác y tế*: Triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục duy trì Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. 100% trẻ em trong độ tuổi và các bà mẹ mang thai được chăm sóc sức khỏe và tiêm chủng theo định kỳ. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh. Vệ sinh ATTP được thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Xây dựng lịch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phường, kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Trong 3 tháng đầu năm 2018, Đoàn đã kiểm tra được 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, xử phạt 03 cơ sở với tổng số tiền phạt là 6.000.000đ.

- *Công tác thú y*: Phối hợp với cán bộ thú y quận tăng cường công tác quản lý kiểm tra vệ sinh thú y tại các tụ điểm kinh doanh sản phẩm động vật để người tiêu dùng được sử dụng thực phẩm an toàn tránh bị ngộ độc do sử dụng thực phẩm trôi nổi, kém chất lượng.

4. Công tác An ninh - Quốc phòng:

Công tác an ninh trật tự luôn luôn được quan tâm chỉ đạo, các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình chủ động có phương án phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quận, Thành phố. Đã triển khai phương án đảm bảo an toàn trong dịp Tết nguyên đán, các dịp lễ hội tôn giáo. Trong 3 tháng đầu năm 2018, an ninh chính trị được giữ vững, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì thường xuyên. Tình hình tội phạm được kiềm chế; không để xảy ra trọng án nghiêm trọng.

Thường xuyên duy trì lực lượng tuần tra đêm để phòng ngừa trộm cắp; thường xuyên kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn; nhắc nhở, phòng ngừa cháy nổ; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự.

Tiếp nhận 02 Quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương; Tiến 02 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018. Giao Lệnh đăng ký Nghĩa vụ quân sự tuổi 17 (công dân sinh năm 2001). Tổ chức Lễ kỷ niệm 29 năm ngày truyền thống DQTV 28/3/2018. Tổ chức lễ kết nạp chiến sỹ mới DQTV và công nhận hoàn thành Nghĩa vụ DQTV.

Các lực lượng dân quân được huy động và tham gia đầy đủ trong các dịp tập huấn, huấn luyện theo định kỳ và tham gia ứng trực đảm bảo ANTT trong các dịp lễ tết, và các đợt công tác đột xuất, trọng tâm. Duy trì công tác nắm tình hình trên địa bàn phường.

5. Công tác tư pháp, hòa giải:

- Về đăng ký hộ tịch: 170 trường hợp. Trong đó: Đăng ký khai sinh: 29 trường hợp, Đăng ký khai tử: 20 trường hợp, Đăng ký kết hôn: 26 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 46 trường hợp, trích lục bản sao từ sổ gốc: 45 trường hợp

- Công tác chứng thực: Sao từ bản chính: 645 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 109 trường hợp.

- Công tác hoà giải các mâu thuẫn trong dân được thực hiện thường xuyên, đảm bảo kịp thời, hiện tại trên địa bàn phường không có điểm bức xúc, khiếu kiện.

+ Phối hợp xác minh xóa án tích: 02 trường hợp (Trương Văn Quân - 28 ngõ Huyện; Nguyễn Hoàng Mạnh - 5 Nhà Thờ)

+ Phối hợp xác minh thi hành án: 05 trường hợp (Công ty Bắc Thăng Long -47 Hàng Trống; Công ty CP đầu tư khoáng sản Kim Ngưu - 21 Âu Triệu; Công ty TNHH INIRN Việt Nam – 27 Âu Triệu; Phạm Hữu Lơ – 4 Bảo Khánh; Nguyễn Bá Thi – 23 Lý Quốc Sư)

- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết tốt. Tổ chức tiếp dân thường xuyên, tiếp dân 02 buổi trong tuần của lãnh đạo theo quy định. Công tác giải quyết đơn thư kịp thời, đảm bảo quy định đề ra.

6. Xây dựng chính quyền - thực hiện pháp luật:

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Duy trì hoạt động có hiệu quả bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính để giải quyết kịp thời các nhu cầu của nhân dân; Tiếp tục thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn phường; kết quả: việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, các hồ sơ được tiếp nhận về cơ bản đều đảm bảo giải quyết đúng thời hạn, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác chứng thực đảm bảo đúng quy định về thời gian đảm bảo chất lượng, bố trí cán bộ làm việc ngày thứ 7 hàng tuần.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 3 tháng đầu năm 2018, UBND phường đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác

phục vụ nhân dân đón tết Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ "*Mừng Đảng, mừng xuân*" diễn ra sôi nổi. Kinh tế tiếp tục ổn định, phát triển; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường thực hiện tốt; Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, y tế, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo. Các hoạt động chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố quan tâm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế:

- Công tác quản lý đô thị đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa thật sự bền vững, một số tuyến phố vẫn còn hiện tượng tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, ý thức tự giác chấp hành của một bộ phận nhân dân chưa cao; một số tuyến phố tình trạng phương tiện đỗ, dừng không đúng quy định vẫn còn xảy ra.

- Công tác quản lý thị trường còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2018:

1. Trong lĩnh vực kinh tế:

- Tập chung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu KTXH – ANQP của quý II, trọng tâm là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó coi trọng việc thu thuế Ngoại Quốc doanh được giao, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu vận động thu các loại loại Quỹ.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường; phòng chống buôn lậu, hàng giả, tiếp tục giải quyết tụ điểm buôn bán hàng cấm, hàng lậu (thuốc lá điếu) tại phố Lê Thái Tổ, Lương Văn Can.

2. Công tác quản lý đô thị:

Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của quận và phường về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự hệ phố trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo tốt trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tạo ra bộ mặt đô thị văn minh hiện đại. Cụ thể: Nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản của khu dân cư, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, lực lượng thu gom rác trong việc giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, trật tự hệ phố; Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an

toàn giao thông đường bộ, giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong.

- Nâng cao trách nhiệm của Tổ TTXD trong công tác quản lý trật tự xây dựng: đảm bảo 100% các công trình xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, các công trình vi phạm được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy trình thủ tục pháp luật quy định.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

3. Trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của Thủ đô và đất nước.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa - thể thao - du lịch;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TĐĐKXDĐSVH và cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh*”.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội...

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội và công tác dân số gia đình trẻ em.

4. Công tác an ninh - quốc phòng:

- Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện kế hoạch và các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn phường. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, kiềm chế tội phạm.

- Duy trì chế độ trực SSCĐ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

5. Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật:

- Tiếp tục duy trì thực hiện đạt kết quả cao công tác cải cách hành chính tại phường.

- Đẩy mạnh việc thực hiện “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh*” với chủ đề “*Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân*”; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức phường.

- Thực hiện tốt "năm kỷ cương hành chính", đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc liên thông các thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Thực hiện tốt cơ chế "Một cửa" trong giải quyết thủ tục hành chính. Làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của phường, không để phát sinh thành các điểm nóng.

UBND phường yêu cầu các bộ phận, cán bộ và nhân dân trong phường phát huy các mặt đã làm được, khắc phục các mặt còn tồn tại triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quý II năm 2018.

Nơi nhận:

- UBND Quận Hoàn Kiếm;
- TT Đảng ủy - HĐND phường;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Cường
Nguyễn Tiên Cường